
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง 

สมัยสามัญ  สมัยที่  3  คร้ังท่ี  2/2567 

เมื่อวันท่ี  23  สิงหาคม  2567 

ณ  ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง 

รายชื่อผู้เข้าประชุม 

ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายสิทธิพล ชัยโย ประธานสภาฯ สิทธิพล ชัยโย  

๒ นายกุศล สุโพธิ์ รองประธานสภาฯ กุศล สุโพธิ์  

๓ นายสัมฤทธิ์  นามพายัพ สมาชิก อบต. หมู่ 8 สัมฤทธิ์  นามพายัพ  

๔ นายทองแดง คำมะบาล สมาชิก อบต. หมู่ ๖ ทองแดง คำมะบาล  

๕ นายสมพูล จันทะวะฤทธิ์ สมาชิก อบต. หมู่ 5 สมพูล จันทะวะฤทธิ์  

๖ นายปัญญา ต้นแปะ สมาชิก อบต. หมู่ 7 ปัญญา ตน้แปะ  

๗ นางสาวสุทธิกานต์ เปรมทอง สมาชิก อบต. หมู่ 3 สุทธิกานต์ เปรมทอง  

8 นายศิรพิล หินกอก สมาชิก อบต. หมู่ 2 ศริิพล หินกอก  

9 นางสาวสุภนดิา ซื่อสัตย์ เลขานุการสภา อบต. สุภนดิา ซื่อสัตย์  

 

ราชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายไพโรจน์ ภูศรี นายก อบต. ไพโรจน์ ภูศรี  

๒ นายบุญกว้าง กุลสุวรรณ์  รองนายก อบต. บุญกว้าง กุลสุวรรณ์  

๓ นายณรงค์ สสีุจารย์ รองนายก อบต. ณรงค์ สีสุจารย์  

4 นายพิชัย  ภูศรี เลขานุการนายกฯ พิชัย  ภูศรี  

5 นายณรงค์ฤทธิ์ โกพล ผอ. กองช่าง ณรงค์ฤทธิ์ โกพล  

6 นางนาวา เย็นเสนาะ ผอ. กองคลัง นาวา เย็นเสนาะ  

7 นางสาวพัชรี  สีมาพล นักวเิคราะห์นโยบายและแผน พัชร ีสมีาพล  

8 นางพรพณา งวงช้าง นักทรัพยากรบุคคล พรพณา งวงช้าง  

9 นางอรุณี วรุณชัยพร หัวหนา้สำนักปลัด อรุณี วรุณชัยพร  

10 นางสาวอรทัย แพงคำแหง นักวชิาการตรวจสอบภายใน อรทัย แพงคำแหง  

11 นางสาวยุภาพร  แสงดารา ผอ.กองการศกึษาฯ ยุภาพร  แสงดารา  

 

เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 

เมื่อได้เวลาประชุม  เลขานุการสภาฯ  ได้ตรวจนับองค์ประชุมและเห็นว่าสมาชิกสภาฯ มาครบองค์

ประชุมแล้วจึงได้เชิญนายสิทธิพล   ชัยโย  ตำแหน่ง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่งจุดธูปเทียน

บูชาพระรัตนตรัยเสร็จแล้ว  จึงกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้  
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ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ 

ประธานสภาฯ   -ไม่มีเรื่องแจ้งให้ทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2567 

   เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567 

ประธานสภาฯ   กล่าวว่า ในที่ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครัง้ที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 14   

สิงหาคม 2567 มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะเสนอแก้ไข

เพิ่มเติมรายงานการประชุมหรือไม่ ถ้าหากมีก็ขอเชิญเสนอต่อที่ประชุมได้และ 

ถ้าหากไม่มีท่านใดเสนอแก้ไข กระผมขอมติที่ประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบและ

รับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าวนี ้ด้วยการยกมอืด้วยครับ 

มติท่ีประชุม   ให้ความเห็นและรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบรหิารส่วนตำบลหัวทุ่ง 

เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  

วาระที่ 2 ,วาระที่ 3 

ประธานสภาฯ   ขอเชญิประธานคณะกรรมการแปรญัตติ เสนอชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 

นายศิริพล หนิกอก  ได้เสนอชีแ้จงรายละเอียดใหท้ี่ประชุมทราบ ตามรายละเอียดเอกสารรายงาน 

(ประธานคณะกรรมการแปรญัตต)ิ การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติครั้งที่  2 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2567 

สรุปได้ดังนี้ตามที่สภาอบต. หัวทุ่งได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในคราวประชุมสมัย

สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 / 2567 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567 และได้มีมติ

เลือกคณะกรรมการแปรญัตติจำนวนสามคนโดยสภา อบต. มีมติกำหนด

ระยะเวลายื่นเสนอคำแปรญัตติ  ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  ตั้งแต่วันที่        

15-18 สิงหาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ของทุกวัน ปรากฏ

ว่า ไม่มีสมาชิกสภาอบต. หรือ นายก อบต. ประสงค์จะยื่นคำเสนอแปรญัตติ

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 แต่อย่าง

ใด ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติก็ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติดังกล่าวร่วมกันโดย

ละเอียดแล้ว มีมติร่วมกันคือ ไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความแต่อย่างใด ให้

ใช้ตามร่างเดิมครับ 

ประธานสภาฯ   จงึกล่าวว่า สมาชิกสภา อบต. ทุกท่านก็ได้รับทราบรายละเอียด การประชุม 

พิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568 แล้วนะครับ ซึ่งในการพิจารณาร่าง

ข้อบัญญัติ ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตตินี้  เมื่อไม่มีการขอแปรญัตติ กระผมก็ขอ

มตเิพื่อผ่านการพิจารณาในวาระที่ 2 ด้วยการยกมอืด้วยครับ  
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มติท่ีประชุม   ให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 8 เสียง 

เห็นชอบ 0 เสียง 

งดออกเสียง 0 เสียง 

ประธานสภาฯ   กล่าวว่าต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ 3  ขั้นลงมต ิกระผมจงึขอมติที ่

ประชุมด้วยว่า  สมาชิกสภา อบต. ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ ง  เรื่อง งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี

งบประมาณพ.ศ. 2568 โปรดยกมอืด้วยครับ 

มติท่ีประชุม   ให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 8 เสียง 

เห็นชอบ 0 เสียง 

งดออกเสียง 0 เสียง 

ประธานสภาฯ   เป็นอันว่า มตทิี่ประชุมให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ นะครับ ต่อไปกระผมจะได้ 

ส่งร่างข้อบัญญัติฯ ฉบับนี้ให้นายอำเภอพล ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและ

อนุมัต ิเพื่อจะได้ให้นายก อบต. ได้ลงนามประกาศใช้ตามลำดับต่อไปนะครับ 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  

หมวด ค่าครุภัณฑ์  (สำนักปลัด) 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัดชี้แจงรายละเอียด 

นางอรุณ ี วรุณชัยพร ได้เสนอชีแ้จงรายละเอียดใหท้ี่ประชุมได้รับทราบเพื่อพิจารณารายละเอียด 

หัวหน้าสำนักปลัด ตามเอกสารที่แจกให ้สรุปได้ดังนี้ 

ด้วยสำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง มีความจำเป็นต้องจัดซื้อ

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ

อิเล็กทรอนิกส์ โดยตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป       

งานบริหารงานทั่วไป ตามรายการ ดังต่อไปนี้ 

1. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

1. จัดซื้อตู้ลำโพงพร้อมสายและอุปกรณ์ติดตั้ง  จำนวน  1  ชุด 

เพื่อจัดซื้อตูล้ำโพงพร้อมสายและอุปกรณ์ติดตัง้  จำนวน  1  ชุด 

 ราคาตัวละ 15,000 บาท คุณลักษณะพืน้ฐาน  

- ลำโพงขนาด 15 นิว้  กำลังวัตต ์ 600 วัตต์  

 - ลำโพง 1 ชุด ประกอบด้วย  ลำโพง จำนวน 2 ตัว  พร้อมสายไฟและ

อุปกรณ์ติดตั้ง  

(จัดหาทั่วไปและสำรวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มปีรากฎ 

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ) 
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เหตุผลในการขอโอนงบประมาณ  เพื่อติดตั้งผนังห้องประชุมและทดแทนเครื่อง

เดิมที่ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้เป็นปกติ 

2. ครุภัณฑ์สำนักงาน 

1.จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง 

เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง จำนวน  1  หลัง ราคาหลังละ  9,500 

บาท คุณลักษณะพืน้ฐาน ขนาด  120 x 45 x 180 ซม. 

(จัดหาทั่วไปและสำรวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มปีรากฎ 

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

เหตุผลในการขอซื้อ เพื่อจัดเก็บวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่น ยา และ

อุปกรณ์สำหรับงานกู้ชพีกู้ภัย 

2. จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้   

เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้  ดังนี้ 

สำหรับปลัดองค์การบรหิารส่วนตำบล จำนวน 1 ชุด 

- โต๊ะทำงานชนิดไม้    จำนวน 1  ตัว  ราคาตัวละ 19,900.- บาท  

คุณลักษณะพืน้ฐาน ขนาด 160x 85 x 76  ซม.  

 - เก้าอีส้ำนักงาน  จำนวน  1 ตัว  ราคาตัวละ 5,100.-  บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน ขนาด 65x 76 x 112-120 ซม.  พนักพิงสูง

ปรับเอนได้ 

สำหรับหัวหน้าสำนักปลัด จำนวน 1 ชุด 

- โต๊ะทำงานชนิดไม้  จำนวน 1  ตัว ราคาตัวละ 8,500.- บาท  

คุณลักษณะพืน้ฐาน ขนาด  W : 160 XD : 140 XH : 75  ซม.  

-เก้าอีส้ำนักงาน  จำนวน  1 ตัว  ราคาตัวละ 4,990.-  บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน ขนาด  W : 64XD : 70XH : 113-121  ซม.  

เก้าอี้สำหรับรองปลัดองค์การบรหิารส่วนตำบล  จำนวน 1 ตัว 

ราคาตัวละ 5,190.-  บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน ขนาด  W 67 XD 76 XH x 116 - 125  ซม. 

รวมเป็นเงนิทั้งสิ้น  43,680.00 บาท 

(จัดหาทั่วไปและสำรวจราคาตามท้องตลาด  เนื่องจากไม่มตีามบัญชี 

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ) 

เหตุผลในการขอซื้อ เพื่อทดแทนโต๊ะทำงานและเก้าอี้ชุดเดิมที่ชำรุด ไม่สามารถ

ใช้งานได้เป็นปกติ 

         3. จัดซื้อเก้าอี้สำหรับประชุม 

เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำหรับประชุม จำนวน 40 ตัว ราคาตัวละ 990 บาท เป็นเงิน 

39,600.- บาท 
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 คุณลักษณะพืน้ฐาน  ขนาด 41 x 41 ซม. มีพนักพิง พับเก็บได้ 

(จัดหาทั่วไปและสำรวจราคาตามท้องตลาด   เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ) 

เหตุผลในการขอโอนงบประมาณเพื่อให้เพียงพอสำหรับการจัดประชุมราชการ

ต่างๆ  

3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์   

      1. จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล*  

เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล*  จำนวน  2 เครื่อง  

ราคา  24,000.- บาท   เป็นเงนิ 48,000.- บาท 

(คุณลักษณะพื้นฐาน  ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา

อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 ประกาศ ณ วันที่ 

13 มีนาคม 2566) 

 คุณลักษณะพื้นฐาน  

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 

แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่       

ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง  (Turbo Boostหรือ Max Boost) โดย

มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด  ไม่นอยกวา 4 GHz  จำนวน  1 หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory รวมใน

ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่นอยกวา 8 MB 

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม่นอยกวา 8 

GB 

- มีหน่วยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม่นอยกวา 1 TB 

หรือ ชนิด Solid StateDrive ขนาดความจุไม่นอยกวา 250 GB จำนวน  1 

หน่วย 

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมี

ขนาดไมนอยกวา 12 นิว้ 

- มีกลองความละเอียดไมนอยกวา 1,280 x 720 pixel หรอื 720p 

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดีกวา ไม่นอยกวา 3 ชอง 

- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรอื VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดีกวาแบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวน

ไมนอยกวา 1 ชอง 

- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ax) และ Bluetooth  
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เหตุผลในการขอโอนงบประมาณเพื่อทดแทนเครื่องเดิมของนักทรัพยากรบุคคล

และนักพัฒนาชุมชนที่ระบบปฏิบัติการไม่สามารถใช้งานได้เป็นปกติ เนื่องจากมี

อายุการใชง้านมากกว่า 5 ปี  

      รวมเป็นเงนิทั้งสิ้น  155,780.00  บาท 

ทุกรายการขอโอนลดจากเงินเหลือจ่าย แผนงานงบกลาง งานงบกลาง ประเภท 

เบีย้ยังชีพความพกิาร 

ประธานสภาฯ กล่าวเสนอว่า มีสมาชิก สภา อบต. ท่านใดสงสัยจะสอบถามหรือไม่ครับ        

ถ้าหากไม่มีท่านใดสงสัยหรือจะสอบถาม กระผมจึงขอมติจากที่ประชุมเพื่อให้

ความเห็นชอบและอนุมัติตามรายการที่หัวหน้าสำนักปลัดเสนอต่อที่ประชุมนี้

ด้วยการยกมอืด้วยครับ 

มติท่ีประชุม   ให้ความเห็นชอบและอนุมัตอิย่างเป็นเอกฉันท์  

4.2  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567      

หมวด  ค่าครุภัณฑ์ (กองคลัง) 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญผู้อำนวยการกองคลังช้ีแจงรายละเอียด 

นางนาวา เย็นเสนาะ ได้เสนอชีแ้จงรายละเอียดใหท้ี่ประชุมได้รับทราบเพื่อพิจารณารายละเอียด 

ผู้อำนวยการกองคลัง ตามเอกสารที่แจกให ้สรุปได้ดังนี้ 

 ด้วยกองคลังมีความจำเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน

บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง ตามรายการต่อไปนี้ 

 1. ครุภัณฑ์สำนักงาน 

       1. จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทึบ 

เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทึบ จำนวน  3 หลัง ราคาหลังละ 

9,000 บาท  เป็นเงิน  27,000 บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน ขนาด  กว้าง 91.3 ซม. x ลึก 45.7 ซม. X สูง 183 ซม. 

(จัดหาทั่วไปและสำรวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีปรากฎตามบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

เหตุผลในการขอซื้อ เนื่องจากตู้เก็บเอกสารเดิมไม่เพียงพอ กองคลังมีหนังสือ

ราชการ เช่น หนังสือรับ – ส่ง  ฎีกาประเภทต่างๆ ของแต่ละกอง ที่มีจำนวน

มากจึงมีความจำเป็นที่ต้องจัดเก็บให้มคีวามพรอ้มสำหรับการสบืค้น  

2. จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน 

เพื่อจัดซื้อเก้าอีส้ำหรับผู้ช่วยการเงินและบัญช ี จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 

3,500.- บาท คุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้ เก้าอี้สำนักงานแบบโช๊คแก๊สปรับ

ระดับได้ 
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(จัดหาทั่วไปและสำรวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีปรากฎตามบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

เหตุผลในการขอโอนงบประมาณ  เพื่อทดแทนเก้าอีต้ัวเดิมที่ชำรุดไม่สามารถใช้

งานได้เป็นปกติ 

2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์   

      1. จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1   

 เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1  จำนวน  1 เครื่อง  

ราคา  24,000.- บาท    

(คุณลักษณะพื้นฐาน  ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา

อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 ประกาศ ณ วันที่ 

13 มีนาคม 2566) 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 

แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่

ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดย

มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.2 GHz จำนวน 1 หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมใน

ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ

ดีกว่า ดังนี้ 

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาด

ไม่น้อยกว่า 2 GB หรอื 

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง 

แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดง

ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรอื 

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำ

หลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่นอ้ยกว่า 2 GB 

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 

GB 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 

หรอืชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่นอ้ยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย 

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรอืดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 

- มีแป้นพมิพ์และเมาส ์
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-มี จ อ แ ส ด ง ภ า พ ข น า ด ไม่ น้ อ ย ก ว่ า  1 9  นิ้ ว  จ ำ น ว น  1  ห น่ ว ย 

เหตุผลในการขอโอนงบประมาณเพื่อจัดซื้อสำหรับการปฏิบัติงานของเจ้า

พนักงานการเงินและบัญชี เนื่องจากปัจจุบันใช้คอมพิวเตอร์ของงานแผนงานที่

ภาษีซึ่งปัจจุบันระบบปฏิบัติการไม่สามารถใช้งานได้เป็นปกติ เนื่องจากมีอายุ

การใชง้านมากกว่า 5 ปี 

ทุกรายการขอโอนลดจาก แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง ประเภท เบี้ยยังชีพ

ความพิการ 

ประธานสภาฯ กล่าวเสนอว่า มีสมาชิก สภา อบต. ท่านใดสงสัยจะสอบถามหรือไม่ครับ        

ถ้าหากไม่มีท่านใดสงสัยหรือจะสอบถาม กระผมจึงขอมติจากที่ประชุมเพื่อให้

ความเห็นชอบและอนุมัติตามรายการที่ผู้อำนวยการกองคลังเสนอต่อที่ประชุมนี้

ด้วยการยกมอืด้วยครับ 

มติท่ีประชุม   ให้ความเห็นชอบและอนุมัตอิย่างเป็นเอกฉันท์  

4.3  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567      

หมวด  ค่าครุภัณฑ์ (กองช่าง) 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงรายละเอียด 

นายณรงค์ฤทธิ ์ โกพล ได้เสนอชีแ้จงรายละเอียดใหท้ี่ประชุมได้รับทราบเพื่อพิจารณารายละเอียด 

ผู้อำนวยการกองช่าง ตามเอกสารที่แจกให ้สรุปได้ดังนี้ 

 กองช่างขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  สำหรับ

ประมวลผล* โดยตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน 1 รายการ 

ดังนี้ 

1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์   

      1. จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล*  

เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล* จำนวน  1 เครื่อง  ราคา  

24,000.- บาท   

(คุณลักษณะพื้นฐาน  ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา

อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 ประกาศ ณ วันที่ 

13 มีนาคม 2566) 

 คุณลักษณะพื้นฐาน  

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 

แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่       

ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง  (Turbo Boostหรือ Max Boost) โดย

มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด  ไม่นอยกวา 4 GHz  จำนวน  1 หน่วย 
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- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory รวมใน

ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่นอยกวา 8 MB 

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม่นอยกวา 8 

GB 

- มีหน่วยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม่นอยกวา 1 TB 

หรือ ชนิด Solid StateDrive ขนาดความจุไม่นอยกวา 250 GB จำนวน  1 

หน่วย 

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมี

ขนาดไมนอยกวา 12 นิว้ 

- มีกลองความละเอียดไมนอยกวา 1,280 x 720 pixel หรอื 720p 

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอืดีกวา ไม่นอยกวา 3 ชอง 

- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรอื VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดีกวาแบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวน

ไมนอยกวา 1 ชอง 

- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ax) และ Bluetooth  

เหตุผลในการขอโอนงบประมาณ  เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ระบบปฏิบัติการไม่

สามารถใช้งานได้เป็นปกติ เนื่องจากมีอายุการใชง้านมากกว่า 5 ปี  

ขอโอนลดจาก แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง ประเภท เบีย้ยังชีพความพกิาร 

ประธานสภาฯ กล่าวเสนอว่า มีสมาชิก สภา อบต. ท่านใดสงสัยจะสอบถามหรือไม่ครับ        

ถ้าหากไม่มีท่านใดสงสัยหรือจะสอบถาม กระผมจึงขอมติจากที่ประชุมเพื่อให้

ความเห็นชอบและอนุมัติตามรายการที่ผู้อำนวยการกองช่างเสนอต่อที่ประชุมนี้

ด้วยการยกมอืด้วยครับ 

มติท่ีประชุม   ให้ความเห็นชอบและอนุมัตอิย่างเป็นเอกฉันท์  

4.4  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567      

หมวด  ค่าครุภัณฑ์ (หน่วยตรวจสอบภายใน) 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญนักวิชาการตรวจสอบภายในชี้แจงรายละเอียด 

นางสาวอรทัย แพงคำแหง ได้เสนอชีแ้จงรายละเอียดใหท้ี่ประชุมได้รับทราบเพื่อพิจารณารายละเอียด 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ตามเอกสารที่แจกให ้สรุปได้ดังนี้ 

 ด้วยหน่วยตรวจสอบภายในมีความจำเป็นต้องจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง  

เนื่องจากต้องใช้สำหรับจัดเก็บเอกสารราชการต่างๆ เพราะปัจจุบันใช้ตู้เอกสาร

ร่วมกับผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ โดยตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน

บริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน 
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 1. ครุภัณฑ์สำนักงาน  

        1. จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง 

เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง จำนวน  1  หลัง ราคาหลังละ  9,500.- 

บาท  คุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้  ขนาด  120 x 45 x 180 ซม. 

(จัดหาทั่วไปและสำรวจราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มปีรากฎ 

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ) 

ขอโอนลดจาก แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง ประเภท เบีย้ยังชีพความพกิาร 

ประธานสภาฯ กล่าวเสนอว่า มีสมาชิก สภา อบต. ท่านใดสงสัยจะสอบถามหรือไม่ครับ        

ถ้าหากไม่มีท่านใดสงสัยหรือจะสอบถาม กระผมจึงขอมติจากที่ประชุมเพื่อให้

ความเห็นชอบและอนุมัติตามรายการที่นักวิชาการตรวจสอบภายในเสนอต่อที่

ประชุมนี้ดว้ยการยกมอืด้วยครับ 

มติท่ีประชุม   ให้ความเห็นชอบและอนุมัตอิย่างเป็นเอกฉันท์  

4.5  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567      

หมวด  ค่าครุภัณฑ์ (กองการศึกษาฯ) 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ชี้แจงรายละเอียด 

นางสาวยุภาพร แสงดารา ได้เสนอชีแ้จงรายละเอียดใหท้ี่ประชุมได้รับทราบเพื่อพิจารณารายละเอียด 

ผู้อำนวยการกองการศกึษาฯ ตามเอกสารที่แจกให ้สรุปได้ดังนี้ 

กองการศึกษาฯ มีความจำเป็นต้องจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน โดยตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่  ในแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา 

1. ครุภัณฑ์สำนักงาน 

1. เก้าอี้สำนักงานสำหรับผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 

    เพื่อจัดซื้อเก้าอีส้ำนักงานสำหรับผู้อำนวยการกองการศกึษาฯ จำนวน 1 ตัว  

ราคาตัวละ 4,500.- บาท  คุณลักษณะพื้นฐาน ขนาด 62.5 x 66 x 109 - 

121  ซม.  

(จัดหาทั่วไปและสำรวจราคาตามท้องตลาด   เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ) 

เหตุผลในการขอโอนงบประมาณ  เพื่อทดแทนเก้าอี้ตัวเดิมที่ชำรุดไม่สามารถใช้

งานได้เป็นปกติ 

ขอโอนลดจาก แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง ประเภท เบีย้ยังชีพความพกิาร 

ประธานสภาฯ กล่าวเสนอว่า มีสมาชิก สภา อบต. ท่านใดสงสัยจะสอบถามหรือไม่ครับ        

ถ้าหากไม่มีท่านใดสงสัยหรือจะสอบถาม กระผมจึงขอมติจากที่ประชุมเพื่อให้

ความเห็นชอบและอนุมัติตามรายการที่ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ เสนอต่อที่

ประชุมนี้ดว้ยการยกมอืด้วยครับ 

มติท่ีประชุม   ให้ความเห็นชอบและอนุมัตอิย่างเป็นเอกฉันท์  
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี) 

นางนาวา เย็นเสนาะ  รายงานข้อมูล รายรับ - รายจ่ายจรงิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  

(ผู้อำนวยการกองคลัง) ณ วันที่     สงิหาคม 2567 ประมาณรายรับตั้งไว้ 30,000,000 บาท  

    รับจริง                                  26,463,918.81  บาท 

    ต่ำกว่าที่ประมาณการรับไว้  3,536,081.19  บาท 

    รายจ่ายจรงิ    21,600,368.38  บาท 

    รายรับจรงิ มากกว่ารายจ่ายจรงิ  4,863,550.43  บาท 

    รอดูว่าอกีเดือนกว่า รายรับจะเข้ามาครบตามที่ตั้งไว้หรอืไม่ อาจจะท่วมยอด 

ที่ตัง้ประมาณการรับไว้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2567 

จ่าเอก เสฎวุฒ ิคำแก้ว  ขอรายงานผลการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ “เรื่อง 1 ครัวเรือน 1 อถล. 

(นักจัดการงานทั่วไป)  1 ถังขยะเปียกลดโลกร้อน” ประจำปีงบประมาณ 2567  ได้ดำเนินโครงการ 

เมื่อวันที่  9 สิงหาคม  2567  งบประมาณทั้งสิ้น  14 ,290 บาท  (-หนึ่ง

หมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน-) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 

ครัวเรือนในตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง จำนวน  712 ครัวเรือน 

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล

หัวทุ่ง จำนวน 2 แห่ง  วัตถุประสงค์ประกอบด้วย 

1. เพื่อต้องการให้ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่งมีจิต

อาสาสมัครเข้าเป็นสมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 

2. เพื่อต้องการให้อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เป็นผู้ช่วยเหลือสนับสนุนและ

เป็นตัวอย่างแก่ประชาชนในพื้นที่ในการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนใน

ครัวเรือน และเป็นตัวอย่างเพื่อขยายผลไปทุกครัวเรือน 

3. เพื่อให้ทุกครัวเรือนทุกหมู่บ้าน มีการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียดลดโลก

ร้อนครบทุกครัวเรือนและมีประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 

ผลการดำเนินโครงการ การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

ด้วยดีตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 

ประธานสภาฯ   กล่าวว่า มีท่านใดจะเสนอเรื่องใดอีกหรือไม่ ถ้าหากไม่มที่านใดเสนอ กระผมขอ 

ปิดการประชุมไว้เพียงเท่านีน้ะครับ 

 

เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 

     (ลงชื่อ)      สุภนิดา  ซื่อสัตย์     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

      (นางสาวสุภนิดา  ซื่อสัตย์) 

               เลขานุการสภา อบต.หัวทุ่ง 
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      (ลงช่ือ)      กุศล   สุโพธิ์         

            (นายกุศล     สุโพธิ์) 

                ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม        

  (ลงช่ือ)     สมพูล   จันทะวะฤทธิ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                          (นายสมพูล   จันทะวะฤทธิ์)  

                                                         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                  (ลงช่ือ)       ทองแดง   คำมะบาล 

                                                            (นายทองแดง   คำมะบาล) 

          เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

 

   

  

 


